

THE HIGHLIGHTS

การทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม

คริสตจักรห้วยลุลวง (ห้วยลู่เหนือ)

“แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้”

- มัทธีว 6:33

นิมิตแห่งคริสตจักรห้วยลุลวง

จดหมายข่าวมูลนิธิรุกราน

มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมของคริสตจักรผู้มิตร่วมกับมูลนิธิรุกราน เพื่อให้เห็นการพัฒนา, ความเปลี่ยนแปลงและการเกิดผลในชีวิตของเยาวชนและคริสตจักร และแนวทางในการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมอย่างยั่งยืนตามบริบทของคริสตจักรแต่ละแห่ง

ขอขอบคุณ

คริสตจักรผู้มิตร ศิษยาภิบาล และเจ้าหน้าที่โครงการ ศิษย์เก่าโครงการ เยาวชนในโครงการ เจ้าหน้าที่มูลนิธิรุกราน และผู้ที่มีส่วนใน Newsletter ฉบับนี้ ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่าน

อ่านฉบับอื่นได้ที่

www.compassionthailand.com/newsletter

ศาสนาจารย์จะที จะเตาะ
ศิษยาภิบาลคริสตจักรห้วยลุลวง



อาจารย์มานพ ลาหู่ณะ คิชยาภิบาลคริสตจักรห้วยลุลอง และเด็กในโครงการ “ศูนย์พัฒนาเด็กห้วยลุลอง”

สารบัญ

คริสตจักรห้วยลุลอง ยืนหยัดรับใช้
ด้วยหัวใจหนึ่งเดียว 01

“ศูนย์พัฒนาเด็กห้วยลุลอง”
พันธกิจแห่งความรักและความหวัง 02

การสนับสนุนพิเศษเพื่อสุขอนามัย
เด็กและเยาวชน 03

ก้าวต่ออย่างยั่งยืน “ศูนย์พัฒนา
เด็กคริสตจักรห้วยลุลอง” 03

แบ่งปันพระพร 04

- นางสาวอรทัย จะเตาะ
- นายกิตติศักดิ์ จะบุญ
- มายด์มิ่ง เยาวชนในโครงการ
- ธีรัชภูมิ เยาวชนในโครงการ
- นายสิหปุ จะลอ
- นายสิททะ จะบุญ

เสริมสร้างศักยภาพ 07

ข่าวกิจกรรมจากโครงการ

จดหมายข่าว

มูลนิธิรุดฐานทร

คอลัมน์การทำพันธกิจพัฒนา เด็กและเยาวชนแบบองค์รวม

ฉบับเดือนสิงหาคม 2568



บริเวณหน้าอาคารคริสตจักรสับปันบ้านดง

คริสตจักรห้วยลูลอง ยืนหยัดรับใช้ ด้วยหัวใจหนึ่งเดียว

ท่ามกลางภูเขาและสายหมอกของตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีคริสตจักรแห่งหนึ่งที่ยืนหยัดรับใช้พระเจ้ามาอย่างยาวนาน ชาวบ้านรู้จักกันในชื่อ “คริสตจักรห้วยลูลอง” หรือชื่อทางการว่า “คริสตจักรห้วยลูลองเหนือ” เรื่องราวของที่นี่ เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 เมื่อ 45 ชีวิตจาก 11 ครอบครัว รวมใจกันนมัสการในพื้นที่แห่งความเชื่อเล็กๆ นี้

คริสตจักรห้วยลูลองเหนือสังกัดอยู่ในภาคที่ 18 ของสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย และตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ได้ผ่านทั้งช่วงเวลาแห่งความท้าทายและพระพร ปัจจุบัน การดำเนินงานอยู่ภายใต้การดูแลของ **ศาสตราจารย์จະที จະเตาะ และอาจารย์มานพ ลาหู่ณะ** สองผู้นำที่ร่วมแรงร่วมใจพาคริสตจักรเดินตามนิมิต—การประกาศข่าวประเสริฐแก่ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า และการเสริมสร้างสมาชิกให้ยืนหยัดในความเชื่อ พร้อมร่วมมือกันรับใช้พระองค์ด้วยหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียว

ข้อพระคัมภีร์ที่เป็นเหมือนหัวใจของคริสตจักร คือ **“แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้” (มัทธิว 6:33)** คำสอนนี้ไม่เพียงเป็นถ้อยคำที่จารึกอยู่บนผนังคริสตจักร แต่ยังสลักอยู่ในหัวใจของผู้เชื่อทุกคนที่นี่ เป็นพลังให้พวกเขาก้าวต่อไปในพันธกิจเพื่อพระเจ้า

“ศูนย์พัฒนาเด็กห้วยหลวง” พันธกิจแห่งความรักและ ความหวัง

บนพื้นที่ราบสูงอันเงียบสงบของหมู่บ้านห้วยหลวง ลมเย็นพัดผ่านยอดเขาและไร่ข้าวโพดที่โอบล้อมอยู่รอบชุมชน ที่นี่คือบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่และอาข่า ผู้คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเรียบง่ายตามวิถีเดิม แต่ในเงามืดของความงามเหล่านี้ เคยมีปัญหาที่เกาะกินหัวใจของชุมชน—ยาเสพติดแพร่ระบาดในหมู่คนหนุ่มสาว หลายคนหลงทางตั้งแต่อายุน้อย และเด็กหลายคนก็ขาดแรงบันดาลใจในการเรียน บางคนเพียงอายุ 12 หรือ 13 ปีก็ตัดสินใจแต่งงานมีครอบครัวแล้ว

คริสตจักรห้วยหลวงเห็นปัญหาเหล่านี้อยู่ตรงหน้า จนวันที่เจ้าหน้าที่คอมแพสชั่นติดต่อมา เสียงเรียกให้เปลี่ยนแปลงก็ดังก้องในใจของคณะกรรมการคริสตจักร พวกเขาจึงตกลงเข้าร่วมเป็น “คู่มือ” เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนอย่างรอบด้าน

ปี พ.ศ. 2552 โครงการ “ศูนย์พัฒนาเด็กคริสตจักรห้วยหลวง” จึงถือกำเนิดขึ้น เด็ก 100 คนลงทะเบียนเข้าร่วมและมีเจ้าหน้าที่จำนวน 3 คนคอยดูแล จากวันนั้นจนถึงวันนี้ เรื่องราวมากมายได้เกิดขึ้น

นายอภิรักษ์ ลิพัฒนาสกุล ผู้จัดการโครงการ เล่าถึงสิ่งที่ตนพบเจอจากประสบการณ์ที่ได้คลุกคลีกับเด็ก ๆ ว่า กิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากเด็ก ๆ มากที่สุดคือ ค่ายฤดูร้อน “ที่นั่นพวกเขาได้แสดงความสามารถ ได้ฝึกเป็นผู้รับใช้ และค่อย ๆ เปลี่ยนจากเด็กขี้อายมาเป็นคนกล้าแสดงออก” เขาพูดเสริมถึงการเรียนวันเสาร์ที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความคึกคัก—เด็ก ๆ เล่นกีฬา ฝึกทำขนม และเรียนพระคัมภีร์ โดยมีรุ่นพี่คอยสอนรุ่นน้อง ดังนั้นจึงไม่ใช่แค่ความรู้ที่ถูกส่งต่อ แต่ยังเป็นสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นทุกครั้งที่พวกเขาเจอกัน

ผู้ปกครองก็ไม่ได้นิ่งดูตาย หลายคนเข้ามามีส่วนร่วมในค่ายคริสตจักร ช่วยเล่าเรื่องพระเจ้า สนับสนุนข่าวสารให้เด็ก ๆ และแม้กระทั่งลงแรงสร้างรั้วให้โครงการอีกด้วย

พระพรที่นายอภิรักษ์ ผู้จัดการโครงการรู้สึกภูมิใจที่สุดคือการได้เห็นเด็ก ๆ รู้จักและต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิต สนใจการเรียนมากขึ้น และหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด แม้ปัญหานี้จะยังมีอยู่ในชุมชน แต่เด็กในโครงการก็เรียนรู้ที่จะปฏิเสธ ผ่านการอบรมที่โครงการจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในโทษของยาเสพติดและคำสอนตามหลักพระคัมภีร์ที่ได้รับมาตลอดหลายปี

“เมื่อก่อนเด็ก ๆ ติดมือถือ ไม่สนใจเรียน ผู้ปกครองก็ไม่ได้เห็นความสำคัญของการศึกษา แต่ตอนนี้มีหลายคนเรียนจบมหาวิทยาลัย และบางคนกำลังศึกษาพระคัมภีร์” เขาเล่าด้วยความหวัง ปัจจุบันมีเด็ก 79 คนในโครงการ และศิษย์เก่า 10 คนที่กำลังเดินในเส้นทางของตัวเอง—บางคนเป็นครู บางคนเป็นช่างเชื่อม บางคนรอสอบบรรจุราชการ และบางคนถวายตัวรับใช้ในโครงการด้วยการสอนพระคัมภีร์ ซึ่งศิษย์เก่าจำนวน 2 คน ถวายตัวรับใช้ในโครงการด้วยการสอนพระคัมภีร์ สอนพิเศษ และสร้างสาวกด้วยการนำกลุ่มอนุชน

นายอภิรักษ์ฝากข้อความขอบคุณส่งท้ายถึงระยะเวลา 15 ปีที่ได้ร่วมงานในฐานะคู่มือกับคอมแพสชั่นไว้ว่า **“ขอบคุณโครงการและผู้อุปการะที่มีส่วนร่วมในการนำชีวิตของเด็ก ๆ มาจนถึงจุดนี้ เด็กบางคนไม่รู้จักพระเจ้า มองไม่เห็นอนาคตของตัวเอง แต่เมื่อได้มาอยู่ในโครงการ พวกเขาได้เรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้า เรียนรู้ทักษะในการใช้ชีวิต ได้รู้จักโทษของยาเสพติด ได้รู้วิธีการป้องกันตนเองและเข้าใจสิทธิที่ตัวเองพึงมี ที่สำคัญคือเรียนรู้จะฝากอนาคตไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า** **ขอบคุณที่มอบความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็กผ่านการอบรมต่าง ๆ ด้วย ในส่วนนี้เป็นประโยชน์มากเลยครับ** **ขอบคุณคอมแพสชั่นมาก ๆ เลย”**



นายอภิรักษ์ ลิพัฒนาสกุล ผู้จัดการโครงการ



เจ้าหน้าที่โครงการ “ศูนย์พัฒนาเด็กห้วยหลวง”



เครื่องกรองน้ำจากโครงการสนับสนุนพิเศษ



ห้องน้ำจากโครงการสนับสนุนพิเศษ

การสนับสนุนพิเศษเพื่อ สุขอนามัยเด็กและเยาวชน

ในช่วงที่ผ่านมา นายอภิรักษ์ ลิพัฒน์สกุล ผู้จัดการโครงการ เล่าถึงการได้รับการสนับสนุนพิเศษจากคอมแพสชันในด้านสุขอนามัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาสำคัญของโครงการได้อย่างมาก

เดิมทีโครงการไม่มีห้องน้ำใช้ ทำให้เมื่อมีเด็กและเยาวชนมาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ต้องเผชิญกับความลำบาก จนในที่สุดทางโครงการตัดสินใจยื่นขอรับงบประมาณจากโครงการสนับสนุนพิเศษของคอมแพสชัน และก็ได้รับการอนุมัติให้สร้างห้องน้ำจำนวน 4 ห้อง ทำให้ปัญหาด้านความสะดวกและสุขอนามัยได้รับการแก้ไข

อีกหนึ่งปัญหาที่เผชิญคือเรื่องน้ำไม่สะอาด เนื่องจากคนในชุมชนใช้น้ำประปาภูเขา ซึ่งเมื่อนำไปตรวจพบว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทางโครงการจึงยื่นขอรับงบประมาณเพิ่มเติมและได้รับเครื่องกรองน้ำจำนวน 1 เครื่อง เพื่อนำมาใช้ในโครงการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีน้ำดื่มและน้ำใช้ที่สะอาดและปลอดภัยมากขึ้น

ก้าวต่ออย่างยั่งยืน “ศูนย์พัฒนาเด็กคริสตจักรห้วยหลวง”

คริสตจักรห้วยหลวงกำลังเดินหน้าเตรียมความพร้อมเพื่อสานต่อการดำเนินงานของ “ศูนย์พัฒนาเด็กคริสตจักรห้วยหลวง” ให้สามารถดำเนินพันธกิจด้วยตนเองอย่างยั่งยืน โดยจัดเตรียมบุคลากรผู้สอนชั้นเรียนพระคัมภีร์ไว้ทั้งหมด 3 คน แบ่งการเรียนออกเป็นสองช่วง วันเสาร์ตอนเย็นสำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป และวันอาทิตย์ช่วงเช้าสำหรับเด็กเล็กอายุไม่เกิน 11 ปี ไม่เพียงแต่เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้า แต่ยังสามารถเรียนภาษาชนเผ่าดั้งเดิมของตนเองด้วย

ในด้านการดูแลสุขภาพและอารมณ์ ศิษยาภิบาลทั้งสองท่านของคริสตจักรรับหน้าที่สอน โดยเนื้อหาที่สอนในตอนนี้คือ “การเจริญเติบโตของร่างกายและขอบเขตของร่างกายตนเอง” จุดประสงค์เพื่อให้เด็ก ๆ รู้จักร่างกายของตน รู้สิทธิ และสามารถปกป้องตนเองจากภัยคุกคามได้ นอกจากนี้ ด้านสุขภาพร่างกายก็มีการเล่นกีฬาร่วมกันในสนามกีฬาหมู่บ้าน และในทุกกิจกรรมเด็ก ๆ จะได้รับอาหารว่างที่คริสตจักรจัดเตรียมไว้

นายอภิรักษ์ ลิพัฒน์สกุล ผู้จัดการโครงการ เล่าด้วยความมั่นใจในแผนงานว่า

“ทางคริสตจักรกำลังดำเนินงานเตรียมความพร้อมตามแผนงานที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมอบรมของคอมแพสชันทีละขั้น ตอนนี้จึงไม่มีความหนักใจในการเตรียมตัว เพราะเราอยู่ในระยะวางแผนมาหลายปีแล้ว ผมอยากให้ผู้ใช้ทุกท่านมีกำลังใจในการรับใช้ในพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมต่อไป ไม่ว่าจะมามีคอมแพสชันดูแลอยู่หรือไม่ก็ตาม”



กิจกรรมเสริมทักษะอาชีพทำไม้กวาด



แบ่งปันพระพร

เรื่องเล่าจากหัวใจของศิษย์เก่า เยาวชน และผู้ปกครอง



กิจกรรมค่ายฤดูร้อนในโครงการ



นางสาวอรทัย จะเตาะ



นายกิตติศักดิ์ จะบุญ

นางสาวอรทัย จะเตาะ และนายกิตติศักดิ์ จะบุญ — เส้นทางชีวิตที่ดำเนินไปกับ พระเยซู

อาจารย์มานพ ลาหู่ณะ ศิษยาภิบาลประจำคริสตจักร เล่าถึงแนวทางการดำเนินงานของโครงการว่า “โครงการของเราสอนให้รู้ว่าการศึกษาคือเรื่องสำคัญ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้า จึงจะทำให้ชีวิตไม่ห่างไปจากทางของพระองค์” แนวทางนี้ส่งผลชัดเจนต่อชีวิตของศิษย์เก่าในศูนย์พัฒนาเด็ก ไม่ว่าจะเป็น นางสาวอรทัย จะเตาะ ครูในศูนย์พัฒนาเด็กประจำเทศบาลตำบลแม่ยาว หรือ นายกิตติศักดิ์ จะบุญ นักศึกษาปริญญาตรีที่กำลังเตรียมสอบเป็นครู ทั้งคู่ต่างเติบโตขึ้นจากการได้ทำความรู้จักตัวเอง มองเห็นความสามารถและทักษะที่มี และวางแผนเส้นทางชีวิตและอาชีพของตนเองจนสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้

“โครงการได้สอนให้รู้ว่าการเรียนมีความสำคัญและต้องเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าด้วยและทำให้การดำเนินชีวิตต้องไม่ห่างจากพระเจ้าและติดสนิทกับพระเจ้าตลอดเวลา” นางสาวอรทัย จะเตาะ ได้กล่าวถึงความประทับใจในช่วงเวลาที่เธอได้อยู่ในโครงการ

ทางด้านนายกิตติศักดิ์ จะนู ก็ได้เห็นถึงพระคุณของพระเจ้ามากมายผ่านทางโครงการ จนเออลันออกมาเป็นคำขอบคุณว่า “อยากขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำในการดำเนินชีวิตแต่ละวัน ที่พระเจ้าประทานอาหารประจำวันอย่างไม่ขาดสนผ่านโครงการ และอยากขอบคุณท่านผู้อุปการะในการอุปการะมาตลอดหลายปีที่ท่านได้การสนับสนุนสิ่งของ หรือไม่กี่กีฟท์ ต้องขอขอบคุณมากจริง ๆ และขอบคุณคริสตจักรที่ได้ให้ความช่วยเหลือสิ่งต่าง ๆ ให้กับเด็ก และให้กำลังใจมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับ”

ด้วยความรู้สึกขอบคุณว่า “อยากขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเลี้ยงดูขอบคุณผู้อุปการะที่คอยดูแลมาตลอดหลายปีและสนับสนุนมาเป็นของขวัญตามโอกาสต่าง ๆ ขอบคุณคริสตจักรที่ช่วยผลักดันการเรียนของพวกเขาตลอดเลย”

ส่วนธีรัชภูมิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความฝันอยากเป็นช่างยนต์ พร้อมตั้งใจใช้ความรู้พระคัมภีร์ที่ได้เรียนจากโครงการไปเผยแพร่ให้คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า



มายด์มิน เยาวชนในโครงการ



นายสิหนุ่ จะล่อ



ธีรัชภูมิ เยาวชนในโครงการ



นายสิทะ จะนู

มายด์มิน และธีรัชภูมิ เยาวชนในโครงการ — มุ่งหน้าสู่ความใฝ่ฝัน

ในขณะที่เยาวชนรุ่นปัจจุบันก็ได้รับประสบการณ์และโอกาสจากโครงการมาเป็นกำลังผลักดันเพื่อมุ่งหน้าสู่ความใฝ่ฝันเช่นกัน **มายด์มิน** นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่าถึงความประทับใจว่า “โครงการสอนทักษะความรู้หลายอย่างที่เป็นประโยชน์ในและมีโอกาสได้รับใช้อีกด้วย” เธอใฝ่ฝันจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อประกอบอาชีพครู และยังมีหน้าที่รับใช้ในวงนมัสการประจำคริสตจักรด้วยการถวายเพลงพิเศษ เธอเสริม

นายสิหนุ่ จะล่อ และนายสิทะ จะนู — เสียงสะท้อนจากผู้ปกครอง

ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นกับเยาวชน แต่ยังสะท้อนถึงความพึงพอใจของผู้ปกครอง **นายสิหนุ่ จะล่อ** พูดถึงผลลัพธ์ที่เห็นชัดจากลูกของตนและเยาวชนคนอื่น ๆ ในโครงการว่า “เด็ก ๆ ได้รับความรู้ในทักษะต่าง ๆ จากโครงการและได้เรียนรู้เรื่องของพระเจ้า พวกเขารู้จักการเข้าสังคมผ่านการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ซึ่งสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่ม”

นายสิทธิ์ จงนู ผู้ปกครองอีกท่าน ผู้มีส่วนร่วมในการสอนภาษาพื้นถิ่นให้เด็ก ๆ ฝากคำขอบคุณมาถึงโครงการว่า “ขอขอบคุณพระเจ้าในการทรงนำชีวิตของเด็ก ๆ ในโครงการขอบคุณคริสตจักรและผู้อุปการะที่สนับสนุนเด็ก ๆ มาตลอดระยะเวลาหลายปี ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ”

ผู้ปกครองทั้งสองท่านประกอบอาชีพทำไร่ทำนาเป็นหลักและเป็นผู้ปกครองของเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3 เรื่องราวทั้งหมดสะท้อนให้เห็นว่าการสนับสนุนจากโครงการไม่เพียงสร้างเด็กที่มีความรู้และทักษะ แต่ยังสร้างเยาวชนที่มีจิตวิญญาณเข้มแข็ง

“ผมขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำในการดำเนินชีวิตแต่ละวันขอบคุณที่เราไม่ขาดอาหารในแต่ละมื้อ ขอบคุณผู้อุปการะที่คอยสนับสนุนสิ่งของหรือทุนสำหรับการศึกษาของเด็ก ๆ ” เสียงของศาสนาจารย์จะที จะเตาะ ศิษยาภิบาลอีกท่านหนึ่ง ผู้ซึ่งมองเห็นพระพรที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและการเติบโตของเด็ก ๆ ในโครงการ คำพูดของเขาสะท้อนให้เห็นถึงความซาบซึ้งในพระคุณและความเชื่อมั่นในพระพรที่ได้รับจากพระเจ้า ผ่านการสนับสนุนของผู้ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการทุกสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เด็ก ๆ ได้เติบโตทั้งด้านร่างกาย ความรู้ และจิตวิญญาณ เป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนสำคัญที่ทำให้โครงการสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน



กสรมการโครงการ “ศูนย์พัฒนาเด็กห้วยลุลวง”



กสรมการโครงการ “ศูนย์พัฒนาเด็กห้วยลุลวง”



ศาสนาจารย์จะที จะเตาะ ศิษยาภิบาลคริสตจักรห้วยลุลวง



อาจารย์มานพ ลาหุ่นะ ศิษยาภิบาลคริสตจักรห้วยลุลวง



คอลัมน์เสริมสร้างศักยภาพ ข่าวกิจกรรมจากโครงการ



กลุ่มผู้นำเยาวชน P2J จากคริสตจักร สมานสามัคคีเดจิคอนำรุ่นน้องใน โครงการคัดแยกขยะ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2568 กลุ่มผู้นำเยาวชน P2J จากคริสตจักรสมานสามัคคีเดจิคอ ได้ร่วมพลังกับน้อง ๆ ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการคัดแยกขยะ ณ คริสตจักรตือลือ กิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและปลูกฝังทักษะการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีให้กับเด็กและเยาวชน โดยมีผู้นำเยาวชนคอยให้คำแนะนำและร่วมทำกิจกรรมไปด้วยกัน



กลุ่มเยาวชนผู้นำ P2J จาก 3 คริสตจักร ลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อสัมภาษณ์และ ถอดบทเรียนร่วมกัน

กลุ่มเยาวชนผู้นำ P2J จำนวน 27 คน จากคริสตจักรทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ คริสตจักรสมานสามัคคีห้วยกระทิง คริสตจักรเดจิคอ และ คริสตจักรกิโก่เต๊ะคี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการที่ผ่านมา พร้อมทั้งลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อสัมภาษณ์และถอดบทเรียนร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำเยาวชนด้านการเรียนรู้ร่วมกันและการทำงานเป็นทีม รวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับชุมชน เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และนำบทเรียนที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาโครงการในอนาคต



คริสตจักรกิโก่เต๊ะคีจัดกิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2568 คริสตจักรทวิพร (กิโก่เต๊ะคี) ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีเยาวชนในโครงการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและสมาชิกในคริสตจักรที่มาร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น การรณรงค์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างคริสตจักรชุมชน และเยาวชน ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด และส่งเสริมการเติบโตของเยาวชนอย่างยั่งยืน

